

สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ท่านสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงเมื่อสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พระราชทานโอกาสให้กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเข้าเฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะน้อมรับพระบัญชาจากพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมาคมของพวกเราให้เจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ภายหลังจากที่สมาคมได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” แล้วนั้น ทำให้สถานะภาพของสมาคมเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การติดต่อสื่อสารเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนางานวิชาการของประเทศที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของสมาคมที่เกิดขึ้น กล่าวคือระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมได้ทำข้อตกลงและความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ จำนวนมากเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการและปฏิบัติงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานวิจัยที่สำคัญของประเทศ มีการสร้างหลักสูตรการอบรมใหม่ๆ ที่ทันต่อความก้าวหน้าในวิทยาการของโลก และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการนำนวัตกรรมและการวิจัยมาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมที่ www.ar.or.th

เป็นที่น่ายินดีว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติให้สมาคมเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นอีก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการผลิตนักวิจัยเพื่อบรรเทาปัญหาที่นักวิจัยที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ โดยสมาคมได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีความพร้อมในการดำเนินการเรื่องนี้เป็นอย่างดี สมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสมาคมได้ต่อไป นอกจากนี้ สมาคมยังได้มีกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ ทำให้เป็นที่สนใจของนักวิจัยรุ่นใหม่สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และสนใจสมัครเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมประสบความสำเร็จในภารกิจฝึกอบรมเป็นอย่างดี และเกิดความก้าวหน้าและได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ต่อไป

สุดท้ายนี้ ในโอกาสจิตต์สมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ที่กำลังจะถึงอีกไม่กี่วันนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านสมาชิกเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวอันเป็นที่รัก จงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ สมบูรณ์ พุผลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย